

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2024

THƯ NGỎ

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Công nghiệp In & Bao bì Khang xin gửi tới Quý Ban Giám hiệu nhà trường lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng!

Công ty Cổ phần Công nghiệp In & Bao bì KHANG với bề dày lịch sử hoạt động hơn 20 năm trong lĩnh vực sản xuất và in ấn offset các loại bao bì giấy. Quy mô nhà xưởng 8.000 m², được đầu tư máy móc và quy trình công nghệ tự động khép kín. Các dòng sản phẩm đặc trưng của KHANG bao gồm: Hộp mềm, hộp sóng, hộp cứng, túi giấy, tem nhãn & các loại khay đựng thức ăn nhanh. KHANG đã áp dụng tiêu chuẩn & chứng nhận: ISO 9001:2015, FSC và EcoVadis HACCP. Các khách hàng đã và đang hợp tác của KHANG gồm: Abbott, Unilever, Masan Group, Midea, LocknLock...

Để có được thành công như ngày hôm nay chúng tôi đã xây dựng được một đội ngũ nhân sự trẻ làm việc chuyên nghiệp với một môi trường làm việc năng động, đầy sáng tạo và một hệ thống máy móc hiện đại.

Hiện nay, công nghệ đang phát triển mạnh và các doanh nghiệp đang áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Vì vậy KHANG cần một nguồn lao động có chất lượng được đào tạo tay nghề và có kiến thức vận hành mà Quý trường đang đào tạo.

Thông tin về việc tiếp nhận thực tập và làm việc tại công ty năm 2024 – 2025 *chi tiết theo file đính kèm.*

Chúng tôi hy vọng được hợp tác cùng Quý Nhà trường trong việc giới thiệu cựu sinh viên, sinh viên chuẩn bị ra trường đi làm và sinh viên cần nơi thực tập về chuyên ngành In ấn, bao bì. Nhằm mục đích tạo giá trị cho xã hội và sử dụng được nguồn nhân công ra trường một cách hiệu quả nhất, tránh lãng phí nguồn lực đào tạo.

Đính kèm là profile của KHANG, nhờ Quý Ban Giám Hiệu nhà trường xem thêm để hiểu rõ hơn về các dòng sản phẩm cũng như năng lực sản xuất của công ty chúng tôi.

Thông tin liên hệ: Đại diện Phòng Hành chính nhân sự: Ms. Võ Lê Phan (Jane)

- Điện thoại cố định: 028 6297 6789
- Di động: 0706793383
- Email: hr.manager@khanggroup.com



KHANG

Xin chân thành cảm ơn!
Trân trọng

Nơi nhận:

- Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM (b/c);
- Lưu: HCNS.



GIÁM ĐỐC

VŨ MINH KHUÊ

